



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เด็กไทยยุคใหม่ขาดสติ ไม่มีหลักธรรม หลงผิวด่าง



** เด็กไทยยุคใหม่ขาดสติ ไม่มีหลักธรรม หลงผิวด่าง นักปรัชญา ตึง ศธ.มุ่งเน้นแต่วิชาทางโลก ละเลย
สอนคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์

ผศ.อารี วิชาชัย อาจารย์ภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)
เปิดเผยว่าจากการที่มีข่าวว่าเด็กไทยใช้ชีวิตไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมในด้านต่างๆ ตั้งแต่การมัว
เมาเรื่องกามารมณ์ ต้มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เทียบกลางคืน ลักขโมย เสพยาเสพติด จาก

พฤติกรรมการใช้ชีวิตในลักษณะนี้ทำให้เห็นว่าเด็กไทยยุคใหม่เป็นคนขาดสติ หลงไปตามกระแสโลก ระวังไม่ได้ว่าอะไรดี ไม่ดี ควร ไม่ควร เมื่อระวังไม่ได้ก็ขาดการสำรวจระวัง ซึ่งก็คือขาดสติ เมื่อขาดสติก็ทำให้ปฏิบัติตัวไปในทางที่เสื่อมเสีย ไม่ดี นี่ก็ข้อจั่นตอนของการนำเด็กไทยไปสู่ทางเสื่อมทุกด้าน ตามที่เป็นข่าวให้เห็นกันทุกวัน

ผศ.อารี กล่าวต่อว่า การปลูกฝังเรื่องของสติ สอนให้ระวังได้ว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี ควรหรือไม่ควรจึงต้องเริ่มตั้งแต่มารดาตั้งครรภ์ เรื่อยมาจนถึงโตขึ้นดูโลก พ่อแม่ต้องระวังถึงศีลธรรมการปฏิบัติตัวไปในแนวทางที่ถูกที่ควรซึ่งจะส่งผลถึงเด็ก เมื่อเด็กเริ่มโตเราก็คควรจะสอนในเรื่องศีลธรรมให้ลูก แต่พ่อแม่สมัยนี้ก็ขออนานในเรื่องการฝึกฝนอบรมคุณธรรม จริยธรรม เมื่อพ่อแม่เป็นแบบให้ลูกไม่ได้ จึงทำให้เด็กสมัยนี้ขาดหลักยึด

“ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นมากกว่า 20 ปีแล้ว ภาวะการอ่อนแอทางศีลธรรมจริยธรรมของคนรุ่นใหม่จึงปะทุแรงขึ้น โดยเฉพาะพ่อแม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่ห่างเหินการฝึกฝนตัวเองด้านศีลธรรมจริยธรรม เพราะคนรุ่นใหม่เข้าสู่กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ ความห่างเหินทางด้านศีลธรรมจริยธรรมของคนรุ่นใหม่ยังส่งผลต่อลูกหลานในอนาคตต่อไปอีก แม้จะเห็นว่าคนรุ่นใหม่บางส่วนเริ่มหันมาสนใจศีลธรรมจริยธรรมและสนใจการปฏิบัติอยู่บ้าง แต่ก็ยังมีจำนวนน้อย”

ผศ.อารี กล่าวและว่า นอกจากพ่อแม่ขาดศีลธรรมจริยธรรมแล้ว ทุกวันนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ยังเน้นหนักหลักสูตรที่เกี่ยวกับการทำมาหากินมากเกินไป ไม่มีวิชาที่สอนให้คนเป็นคนอย่างแท้จริง **ถึงตอนนี้ศธ. ควรเน้นหลักสูตรศาสนา ที่สอนให้คนเป็นคน โดยเน้นหนักไปที่ศีล สมาธิ ปัญญา** แต่ทุกวันนี้เราขออนานกันอีกทั้ง ศธ.เองก็เน้นแต่วิชาการจนละเลยส่วนของวิชาที่สอนคนให้เป็นคน จึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยมากมาย